

บทที่ 2

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ในบางส่วน

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ ผู้ต้องขังชายในเรือนจำกลางสงขลาที่ต้องโทษด้วยคดีมีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพหรือจำหน่ายจำนวน 24 ราย และผู้ต้องขังหญิงจากทัณฑสถานหญิงสงขลาที่ต้องโทษด้วยคดีมีสารเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพหรือจำหน่ายจำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 48 ราย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ดำเนินการติดต่อขออนุญาตจากต้นสังกัดเพื่อขอเก็บข้อมูลจากผู้ต้องขัง เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ต้องขังโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructure Interview) และแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ในกรณีข้อมูลพื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเพื่อความชัดเจนของข้อมูลอีกด้วย

ลักษณะของแบบสัมภาษณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ภูมิหลังทั่วไป ประกอบด้วยภูมิหลังส่วนตัวและภูมิหลังของครอบครัว โดยภูมิหลังส่วนตัวมีคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ รายจ่าย และจำนวนบุตรที่รับผิดชอบ ในส่วนของภูมิหลังของครอบครัวประกอบด้วย คำถามเกี่ยวกับอาชีพของบิดามารดา รายได้รายจ่ายของบิดามารดา จำนวนสมาชิกในบ้าน

ลักษณะการเลี้ยงดูของบิดามารดาในแต่ละวัยตั้งแต่วัยเด็ก วัยเด็ก วัยก่อนแต่งงาน และปัจจุบัน สภาพความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา สภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์กับบิดามารดา การเสพสารเสพติดของบุคคลในครอบครัว

ตอนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับยาหรือสารเสพติด ประกอบด้วย คำถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเสพยาหรือสารเสพติด สาเหตุที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาหรือสารเสพติดจนถูกจับ ประวัติการต้องโทษจากคดียาเสพติด สภาพครอบครัวก่อนและหลังการต้องโทษ และกระบวนการค้ายาเสพติดที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และใช้สถิติพรรณนา โดยจะใช้สถิติพรรณนาในส่วนของข้อมูลทั่วไปและการวิเคราะห์เนื้อหา ในส่วนของภูมิหลังครอบครัว และพฤติกรรมเกี่ยวกับยาหรือสารเสพติด

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มาบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การนำเสนอครั้งนี้จึงจำแนกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพหรือลักษณะงานที่ทำ รายได้ - รายจ่าย จำนวนบุตรที่ต้องรับผิดชอบ ภูมิหลังของครอบครัวเกี่ยวกับอาชีพของบิดามารดา รายได้ รายจ่ายของบิดามารดา จำนวนสมาชิกในบ้านลักษณะการเลี้ยงดูของบิดามารดาในแต่ละวัยตั้งแต่ วัยเด็ก วัยเรียน วัยก่อนแต่งงาน และปัจจุบัน สภาพความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและมารดา สภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังกับบิดามารดา การเสพสารเสพติดของบุคคลในครอบครัว

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับยาหรือสารเสพติด การต้องโทษ ได้แก่พฤติกรรมการเสพยาหรือสารเสพติด สาเหตุที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาหรือสารเสพติด การต้องโทษ สภาพครอบครัวก่อนและหลังการต้องโทษและกระบวนการค้ายาเสพติดที่เข้าไปเกี่ยวข้อง